



ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชน

ตามประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
ผู้ประสานงานชุมชน เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังบัญชีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกทราบว่าบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือ
สิ้นผลเมื่อ คัดเลือกครบกำหนดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในกำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่กำหนด
๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการ คัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ผ่านการ คัดเลือก
ก็จะมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

อนึ่ง ให้ผู้รายชื่อตามลำดับที่ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ไปรายงานตัวเพื่อรับการ
จัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชน ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายธีรพัทธ์ รอดความทุกข์)

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
สังกัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล
แนบท้ายประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชน

ลำดับที่	เลข ประจำตัวสอบ	ชื่อตัว-ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๖	ว่าที่ร.ต.หญิงพาริดา ะงะหลี่	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ และ ๒ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจ้าง ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ สำนักงานคุม ประพฤติจังหวัดสตูล หากไม่ไป รายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่ ประสงค์จะเข้ารับการจ้างในครั้งนี้
๒	๑๔	นางสาวนริรัตน์ หมั่นเส้น	
๓	๑๑	นางสาวนาตาดา หมัดสา	
๔	๐๑	นางสาวพนิดา เพ็ชรสงค์	
๕	๐๗	นางสาวสุมัยรีย์ มรรคาเขต	